



CHÚA NHẬT, Ngày 29 Tháng 12, 2024 LỄ THÁNH GIA THẤT

CHIA SẺ LỜI CHÚA

Lần đầu tiên tôi được bài sai làm Chính Xứ tại một giáo xứ, một buổi chiều nọ, tôi nhận được điện thoại từ một cặp vợ chồng trẻ, “Thưa cha, đứa con trai 2 tuổi của chúng con đã bị chết đuối trong hồ bơi sáng nay. Chúng con đang ở trong bệnh viện. Xin Cha hãy đến giúp chúng con.” Tôi tăng tốc chạy tới. Cậu bé đã đi rồi, toàn thân lạnh ngắt, hơi xanh, nằm trên giường. Cha mẹ cậu bé rất đau khổ và kích động. Trong vài năm tiếp theo đó, tôi đã cùng cặp vợ chồng đó bước đi trên con đường khó khăn và đầy đau khổ của họ. Họ cởi mở chia sẻ với tôi rằng họ thường có xu hướng đổ lỗi và đổ lỗi cho nhau về những mất mát. Tuy nhiên, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, tình yêu của họ dành cho nhau ngày càng bền chặt và sâu đậm thêm hơn theo năm tháng.

Thánh Gia Thất cũng không phải là không có nỗi đau và mất mát. Thánh Luca kể cho chúng ta biết, sau khi mất đi đứa con trai 12 tuổi, Thánh Giuse và Mẹ Maria “sau ba ngày đã tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ...” (Lc 2:46). Chúng ta không biết cụ thể ba ngày đó đối với họ như thế nào ngoại trừ những gì Mẹ Mary nói: “Cha con và mẹ đã lo lắng tìm kiếm con”. Ba ngày vắng mặt báo trước cái chết và sự chôn cất của Ngài. Việc các vị tìm thấy Ngài trong ngôi đền thờ là một kiểu hồi sinh cho gia đình Thánh Gia. Họ phải học đi học lại rằng gia đình họ đang trở thành một nơi mà cái chết và sự phục sinh không chỉ được chấp nhận mà còn được chào đón và cử hành. Nhưng chắc chắn họ cảm nhận sâu sắc nỗi đau đớn nguy hiểm khi mất đi - giống như mọi cặp vợ chồng mất con.

Bạn đang phải trải nghiệm những mất mát nào trong gia đình mà khiến bạn vẫn luôn lo lắng? Sự hiện diện của Chúa dường như đã biến mất trong gia đình bạn theo những cách nào? Bạn có tiếp tục tìm kiếm Chúa Giêsu không? Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu sẽ sống lại và được tìm thấy. Gia đình bạn có thể đang đau khổ, nhưng khi bạn tìm được Chúa Giêsu, tinh thần bạn sẽ vững mạnh hơn bao giờ hết.

- LM. John Muir © Lpi chia sẻ dựa theo Luca 2:41-52

TRUNG TÍN

Tiến vào Thành Thánh quê Cha,
Mừng ngày tưởng niệm, Vượt Qua xứ người.
Dâng lời ca tụng Chúa Trời.
Yêu thương giải cứu, khỏi đời phạm nô.
Hàng năm qui tụ Thánh Đô
Toàn dân xum họp, trầm trồ ngợi khen.
Gia đình phấn chấn bao phen,
Trở về Đất Thánh, muối men cho đời.
Giê-su đến tuổi gọi mời,
Bước vào cung thánh, rạng ngời thánh ân.
Lắng nghe giảng dạy ân cần,
Trí khôn sáng suốt, vô ngần ngạc nhiên.
Khôn ngoan phúc đức cõi thiên,
Ngồi cùng tiến sĩ, dịu hiền hời han.
Thời gian trúc trực thiên nhan,
Ngày qua đêm tới, miên man đợi chờ.
Mẹ cha lo lắng vô bờ,
Con đâu, lạc mất, hững hờ lo toan.
Trong đền tu đức hiền ngoan,
Con xin vâng lệnh, thành toàn ý Cha.

LM. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Luca 2:41-52

Mọi thắc mắc liên quan đến các **Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.**



Xin vui lòng liên lạc
Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí
qua văn phòng Giáo Xứ số phone
951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay
để biết thêm chi tiết.

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG MƯỜI HAI, 2024



Cầu cho những người hành hương của hy vọng

Chúng ta hãy cầu nguyện để Năm Thánh 2025 củng cố chúng ta trong đức tin; giúp chúng ta nhận ra Đức Kitô Phục Sinh giữa cuộc đời, và biến đổi chúng ta thành những người hành hương của niềm hy vọng Kitô giáo.

MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

- ◇ Thứ Tư, Mồng 1 Tháng 1: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (Lễ Trọng)
- ◇ Thứ Sáu, Mồng 3 Tháng 1, 2025: Đoàn LMTT Phụ Trách
6g30 Châu Thánh Thể tại nhà nguyện
7g00 Thánh lễ tại nhà nguyện
- ⇒ **Chúa nhật, Ngày 5 Tháng 1 – Lễ Chúa Hiển Linh
Bốn Mạng Thiêu Nhi Thánh Thể - Đoàn Mẹ Thiên Chúa**



TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

Dec. 21 & Dec. 22, 2024

**Xin quý vị vui lòng tham khảo qua
Thông Tin Hàng Tuần của Giáo Xứ**

Quý vị có thể dâng cúng
qua trang mạng :
www.olphriverside.org



BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung
Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đ. Trọng
Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh
Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo
Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường